

คำแถลงนโยบายของ
นายสุรียัน ต้อยศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กระผม นายสุรียัน ต้อยศ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า เลือกตั้งให้ เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตั้งแต่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

กระผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่าในด้านต่าง ๆ เพื่อนำพาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า **“โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน”** โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงาน ดังนี้

๑. ด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต

เพิ่มมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน โดยเร่งรัด ติดตาม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การพัฒนา ดูแล ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก การป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด ตลอดจนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

๒. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการจัดการด้านกีฬา นันทนาการ และการเรียนรู้ที่หลากหลายตามช่วงวัย ตลอดจนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เชิงรุกในชุมชน และโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดต่อ หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม

๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนา บำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน พัฒนาการจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ สะพาน ฝาย ในเขตพื้นที่ได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายดังกล่าวข้างต้นนี้ กระผมได้กำหนดขึ้นภายใต้ข้อมูลพื้นฐานตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนภายใต้กรอบภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการบริหารราชการดังกล่าวจะบรรลุผลตามนโยบายที่แถลงไว้ได้นั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน กระผมจะมุ่งมั่นทำหน้าที่พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่าให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามเจตนารมณ์ต่อไป

นายสุริยัน ต้อยศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า